



## “พรรคที่3” ทางเลือกใหม่ของคนไทย

ความเห็นของประชาชนต่อสถานการณ์การเมืองในปัจจุบัน น่าจะเป็นตัวบ่งชี้การเมืองไทยด้วยความรู้สึกรับรู้และความต้องการถึงอนาคตของประเทศได้อย่างแหลมคม แม้ว่าจะเป็นเสียงของประชาชนส่วนหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดก็ตาม “กรุงเทพโพล” ได้ทำการสำรวจความเห็นของประชาชนจากทั่วประเทศจำนวน 1,170 คน ว่าด้วยหัวข้อ “อยากให้รัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีระยะเวลาการทำงานเป็นอย่างไร”

66.4% ระบุว่าอยากให้ทำงานจนกว่าประเทศไทยจะเรียบร้อยในทุกด้าน โดยอาจจะมากกว่า 1 ปี 33.6% อยากให้ทำงานให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี และจัดให้มีการเลือกตั้ง

เมื่อถามว่าปัญหาที่อยากให้รัฐบาลปฏิรูปให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีมากที่สุดคือ ปัญหาการคอร์รัปชัน 30.8% รองลงมาคือ ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ 30.1%

ปัญหาความแตกแยกในสังคม 19.8%

นั่นแสดงว่าปัญหาคอร์รัปชันเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดที่ประชาชนต่างรับรู้กันดีว่าเป็นต้นตอสำคัญที่ทำให้บ้านเมืองเกิดความวุ่นวายและเหตุขัดแย้งที่ต้องการให้มีการแก้ไขโดยเร็ว นั่นก็หมายความว่า จะต้องวางกรอบการป้องกันและบทลงโทษที่เข้มข้น

และคงสอดคล้องกับความต้องการที่จะให้รัฐบาล “ประยุทธ์” แก้ไขปัญหาของประเทศให้เรียบร้อย แม้ว่าจะใช้เวลามากกว่า 1 ปีก็ตาม

โดยไม่ได้มองว่ารัฐบาลชุดนี้มาจากการยึดอำนาจไม่ใช่ประชาธิปไตยก็ตาม อย่างหนึ่งคงเชื่อมั่นในตัว พล.อ.ประยุทธ์

ว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้

แม้คิดนี้บ่งบอกว่าใครก็ตามแก้ปัญหาก็จะได้รับการยอมรับ ไม่ว่าจะมาจากการเลือกตั้งหรือจากไหนก็ตาม

ไม่ว่าแม่ว่าจะสื่ออะไรก็ตามขอให้ทำงานถูกใจเท่านั้นเป็นพอนอกจากนั้นยังมีการสำรวจความเห็นเรื่อง “คะแนนนิยมพรรคการเมืองหลังจัดตั้งรัฐบาลประยุทธ์” พบว่าคะแนนนิยมของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 24.0% เพิ่มขึ้นจากเดิม 5.6% (18.4%)

“ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” พรรคเพื่อไทย 22.3% ลดลง 4.5% (26.8%) และอีกหัวข้อ “หากวันนี้เป็นวันเลือกตั้งจะเลือกพรรคการเมืองใด” พบว่า 27.4% เลือกพรรคประชาธิปัตย์เพิ่มขึ้นจากเดิม 8.4%

23.5% เลือกพรรคเพื่อไทย ลดลง 5.8% 2.8% เลือกพรรคชาติไทยพัฒนา เพิ่มขึ้น 0.3% ไม่มีการระบุถึงพรรคการเมืองอื่นๆ ผลการสำรวจที่ออกมาในลักษณะนี้สะท้อนความเป็นจริงว่า นายอภิสิทธิ์และประชาธิปัตย์ยังได้รับการยอมรับระดับหนึ่งเช่นเดียวกับนางสาวยิ่งลักษณ์และเพื่อไทยก็ยังได้รับการยอมรับเพียงแต่ความนิยมจะลดน้อยลง

และพรรคชาติไทยพัฒนาที่ยังมีกล่าวถึงแม้จะคะแนนไม่มากนักก็ตาม

ดูจากตัวเลขแล้วคะแนนความนิยมของพรรคการเมืองใหญ่ 2 พรรคยังไม่ต่างกันมากนัก เช่นกันก็ยังมีช่องว่างอีกไม่น้อยที่ประชาชนยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นว่าพึงพอใจพรรคการเมืองใด ดังนั้นจึงเป็นโอกาสของพรรคการเมืองใหม่หากมีการตั้งขึ้นมาเพื่อเป็น “พรรคที่ 3” ซึ่งอยู่ที่ว่าใครจะเป็นหัวหน้าพรรคและตัวบุคคลที่จะเข้ามาเป็นพรรคการเมือง

ที่ไม่ใช่ “ประชาธิปัตย์-เพื่อไทย” เท่านั้น

อย่างไรก็ดีการปฏิรูปด้านการเมืองที่จะคลอออกมา นั้นจะเป็นตัวแปรสำคัญที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองขึ้นมาได้ หมายความว่าคงไม่มีพรรคการเมืองใหญ่ 2 พรรคเท่านั้น ฉะนั้นถ้ามีพรรคการเมืองเกิดขึ้นใหม่และใช้แนวทางการปฏิรูปเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติของประชาชนเสียใหม่ พรรคทางเลือกใหม่ก็มีโอกาสเกิดทางการเมืองได้.

